

ถึงเวลาปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามเฟล็กที

ด้วยข้อบังคับ EUTR ซึ่งยกเว้น ไม้ที่ได้รับใบอนุญาตเฟล็กทีชุดแรก ได้มีกำหนดการมาถึงอียูในปีนี้ เลขานุการสหภาพการค้าไม้ยุโรป พลเอกองเดร เดอ โบเออร์ ได้กล่าวว่า อุตสาหกรรมควรให้ความสำคัญกับการสร้างศักยภาพให้ได้มากที่สุด

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการยืนยันจากใบอนุญาตเฟล็กทีว่าถูกต้องตามกฎหมายจะเข้ามาในตลาดอียูในเร็ว ๆ นี้ นั่นเป็นคำกล่าวที่เราได้ยินมาหลายครั้งในตลอดหลายปี คำพูดเหล่านั้นเป็นแค่คำสัญญาลมๆ แล้งๆ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นความจริงแล้ว

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ การค้า และธรรมาภิบาลของอียูร่วมกับอินโดนีเซียได้มีการดำเนินการใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม และหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของการส่งไม้ที่มีใบอนุญาตเฟล็กทีนั้น ก็ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรปเพื่อการออกใบอนุญาตเฟล็กทีของอินโดนีเซีย และค้ำประกันข้อบังคับอียูเฟล็กทีด้วย และในขั้นตอนต่อไป การประกาศจากคณะกรรมการเพื่อการออกใบอนุญาตเฟล็กทีอียู-อินโดนีเซีย ซึ่งนับตามวันที่ในใบอนุญาต ควรใช้วันที่ 15 กันยายน เป็นวันเริ่มต้น

จากการคาดการณ์ถึงวันที่ซึ่งไม้ที่ได้รับใบอนุญาตเฟล็กทีของอินโดนีเซียชุดแรก คาดว่าจะถึงจุดหมายก่อนสิ้นปี

ตามธรรมชาติแล้ว การเริ่มออกใบอนุญาตเฟล็กทีได้เข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ทางการค้า โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งไม้ที่มีใบอนุญาต ซึ่งจะนำไปสู่ความสูญเสียทางผลประโยชน์และทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ลดลง นอกจากนี้ ขณะเดียวกัน การค้าอียูต้องมาพร้อมกับการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย

ถึงเวลาปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามเฟล็กที

โดยผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบและระบบตรวจทานเอกสารเพื่อรับรองการปฏิบัติตามข้อบังคับไม้สีเขียว (EUTR)

แต่ระหว่างการวิเคราะห์นั้น สหภาพการค้าไม้ยุโรปก็ได้คำนึงถึงคุณค่าและศักยภาพอันสำคัญของการเริ่มโครงการเฟล็กที วีพีเอ กับประเทศผู้ผลิตทั้ง 15 ประเทศที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ดูเหมือนเป็นการส่งไม้ที่ได้รับใบอนุญาต ทำให้เราต้องผลักดันการค้าให้กว้างขวางกว่าเดิมกลับมา อย่างที่เรากำลังจะทำที่สหภาพการค้าไม้ยุโรป

การดำเนินการโครงการนี้ได้ส่งต่อผลประโยชน์อันสำคัญในประเทศผู้ผลิตคู่ลงนาม ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมาภิบาลไม้และป่าและการรับรองความโปร่งใสทางอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นและการกระจายค่าตอบแทนให้อย่างเท่าเทียม การตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมและการทำข้อตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยต่อสู้กับการทำไม้และการค้าที่ผิดกฎหมายและยังช่วยวางรากฐานการขยายการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนให้กว้างขวางกว่าอย่างมีศักยภาพอีกด้วย

การออกใบอนุญาตเฟล็กทีที่ควรที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างปลอดภัยด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แค่นั้นอีก แต่รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่มีข้อกำหนดสำหรับตลาดที่มีความถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ผลประโยชน์ทางการค้าหลักของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับใบอนุญาตเฟล็กทีเพื่อการค้าไม้ในอียูนั้นคือการได้รับการยกเว้นระบบทานเอกสาร แต่ยังคงเป็นไปตามกฎ EUTR ซึ่งเป็นการประหยัดทั้งเวลาและเงิน นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของธุรกิจและช่วยขนส่งได้ง่ายขึ้น

ถึงเวลาปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามเฟล็กที

การมีใบอนุญาตจะทำให้การบริหาร การจัดการและการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ การออกใบอนุญาตเฟล็กทีนั้น มีศักยภาพพอที่จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์การค้าในอียู และยังเป็นการให้ความสำคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการต่อต้านไม่ผิดกฎหมาย

เราสามารถส่งเสริมผู้ผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการกระบวนกรวีพีเอ และโน้มน้าวให้เข้าร่วมมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้ไม่ได้รับใบอนุญาตเฟล็กทีในตลาดการค้า

อีกสิ่งหนึ่ง ที่การค้าควรปฏิบัติในตอนนี้คือ การสนับสนุนให้ไม่เฟล็กทีที่มีความเข้มงวด และปฏิบัติตาม EUTR อย่างตรงกัน

ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานใดๆ จะไม่สามารถส่งเสริม EUTR ซึ่งยกเว้นห่วงโซ่และอุปสงค์ไม้ที่ได้รับ ใบอนุญาตเฟล็กทีได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งห่วงโซ่และอุปสงค์ต่างเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสำคัญที่เหมือนกัน ในการกำจัดไม่ผิดกฎหมายจากตลาดเป็นครั้งสุดท้าย มาร่วมมือกันเถอะ

ที่มา <http://www.tjonline.com/blog/time-to-fall-in-behind-flegt/>